



# The power of understanding

## NGHỊ ĐỊNH 94/2023 QUY ĐỊNH GIẢM 2% THUẾ VAT

Dựa theo Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV về việc giảm thuế GTGT áp dụng cho năm 2024, vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2023 hướng dẫn thực hiện **việc giảm thuế VAT 2% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024**.

### Một số điểm đáng chú ý:

- Việc giảm thuế VAT 2% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ hiện đang chịu thuế VAT 10% (với một số trường hợp ngoại lệ). So với Nghị định 15/2022 và Nghị định 44/2023, Nghị định 94/2023 không mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế suất VAT
- Nghị định 94 cũng đưa ra danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT 2% kèm theo chi tiết mã hàng, mã HS
- Tương tự như các kỳ giảm trước, mức giảm 2% VAT đối với hàng hóa/dịch vụ đủ điều kiện sẽ được áp dụng thống nhất cho tất cả các khâu từ nhập khẩu, sản xuất, chế biến, kinh doanh, trừ khai thác than
- Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trên hoá đơn GTGT sẽ ghi thuế suất "8%". Trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra có nhiều mức thuế suất thuế GTGT khác nhau thì phải ghi rõ thuế suất thuế GTGT của từng hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn
- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ
- Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2% kê khai theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 94 và phải nộp cùng tờ khai thuế GTGT

### Liên hệ

Lê Khánh Lâm

Phó Tổng Giám Đốc

Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn

T: +84 28 3827 5026

E: lam.le@rsm.com.vn

Lê Xuân Mão

Phó Tổng Giám Đốc

Dịch vụ Thuế doanh nghiệp

T: +84 28 3827 5026

E: mao.le@rsm.com.vn

### rsm.global/vietnam

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2024. Tất cả các quyền được bảo hộ.